

# ดวงออนไลน์

(28 พฤศจิกายน 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## การจู่จุกจิกกับคู่ครองเกินไป ก็เป็นสาเหตุของการหย่าร้างได้เหมือนกัน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ อรุณศรี บุตรงาม เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 เวลา 05.30 น. สุรินทร์ เพศหญิง

ก่อนที่จะพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอรุณศรี ผมขอทำความเข้าใจถึงบทความในสัปดาห์ที่แล้ว ที่ได้แนะนำคุณผู้ใช้นามแฝงว่า ขนบ ว่า ดวงการเงินไม่ดีที่เกิดจากใช้เงินเก่ง ก็ต้องแก้ด้วยการ ลดการใช้จ่ายลง ซึ่งอ่านแล้วก็ดูเหมือน พุดแบบกำปั้นทุบดิน หรือ ตอบแบบกวนๆ

หลักการพยากรณ์ดวงชะตาตามแนวทางของโหราศาสตร์ภารตะนั้น เราถือว่า ชีวิตมนุษย์อาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวตอนกำเนิดก็จริงอยู่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น การที่คนๆหนึ่งเกิดมาจนนั้น เป็นเพราะดวงดาวในดวงชะตากำเนิด และ วิชากรรมในชาติภพที่แล้วเป็นแรงส่ง

แต่คนที่เกิดมาจนก็มีทางเดินของตัวเองให้เลือกเสมอว่าจะทำความดี หรือ ทำทำความชั่ว เพราะภพกรรมในวิชาภารตะนั้น นอกจากหมายถึง การงาน อาชีพแล้ว ยังหมายถึง การกระทำของเจ้าชะตาด้วย

เจ้าชะตามีสิทธิในการเลือกที่จะทำ หรือ เลือกที่จะไม่ทำอะไรก็ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์

ที่ผมพยากรณ์ไปตามที่เขียนข้างต้นนั้น ก็ด้วยตามหลัก อิทัปปัจจยตา ของพุทธศาสนา ที่บอกว่า ทุกสิ่งที่เกิด ย่อมมีเหตุปัจจัย หากดวงชะตาบอกว่าเป็นคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ทางแก้มีทางเดียวเท่านั้น คือ พยายามลดการใช้จ่าย และ ใช้จ่ายอย่างมีสติ อย่าถูกผลักดันจากแรงส่งของกิเลสที่พอ

ไม่ต้องไปแก้กรรม หรือ สะเดาะเคราะห์ ที่ไหนเลย

คำถามที่หนึ่งของอรุณศรี ดวงจะได้รับราชการไหม

ดวงชะตาของคุณอรุณศรีถือว่า มีโชคเกณฑ์ที่ดีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ภารตะ ทำให้มีวาสนาดีพอสมควร หากดวงดาวโคจรดีในดวงชะตา ก็มีโอกาที่จะส่งผลดีต่อชีวิตคุณได้มาก แต่ชีวิตของคุณก็มักจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เนืองๆ

คุณอรุณศรี ถามว่า ดวงจะได้รับราชการไหม ก็ต้องตอบว่า มีโอกาสอยู่ แต่โอกาสก็ไม่ค่อยสูงนัก อาจจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าหน่อย



ขอให้โชคดีในทุกเรื่องนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณอรุณศรี ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามแฝงว่า บะหมี่ ครับ

